

Nông dân Trấn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Nông dân (HND) huyện Trấn Yên đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia góp công, sức cùng với các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trọng tâm là tuyên truyền, lựa chọn các tiêu chí xây dựng NTM để chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện.

Tập trung thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững", các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn nông dân đầu tư phát triển kinh tế hộ gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa chủ lực; hình thành các nhóm hộ sản xuất chuyên canh, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị... Bà Nguyễn Thị Phương Đông - Chủ tịch HND huyện Trấn Yên cho biết: Hàng năm, 100% cơ sở hội phát động phong trào và tổ chức cho bình quân 8.700 hộ hội viên/năm đăng ký SXKD giỏi; qua bình xét, đã có trên 5.600 hộ hội viên/năm đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, đạt 95% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Chất lượng hộ SXKD giỏi các cấp được nâng lên,



Thanh long ruột đỏ xã Hưng Khánh phấn đấu đạt sản phẩm OCOP.

Trong ảnh: **Nông dân xã Hưng Khánh chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc thanh long.**

trong đó: số hộ đạt danh hiệu cấp trung ương, có thu nhập bình quân hàng năm từ 650 - 700 triệu đồng là 17 hộ, tăng 2,2 lần; số hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh có thu nhập bình quân trên 450 triệu đồng là 115 hộ, tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ. Riêng trong quý I/2022, HND huyện phối hợp thẩm định, giải ngân 1 Dự án "Trồng dâu, nuôi tằm" tại xã Việt Thành từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, tổng số tiền 600 triệu đồng cho 12 hộ; phê duyệt và giải ngân Dự án "Xây dựng vườn ươm cây khôi nhung" tại xã Cường Thịnh, tổng số vốn 150 triệu đồng cho 3 hộ; Dự án "Xây dựng vườn

ươm quế giống" tại xã Đào Thịnh có số vốn 240 triệu đồng cho 5 hộ vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện. Cùng với đó, các cấp HND trong huyện tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng các mô hình liên kết, phát triển kinh tế tập thể theo định hướng phát triển của huyện và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp như: HTX chăn nuôi Thành Công (xã Minh Quán); HTX Dịch vụ tổng hợp, HTX cây giống (xã Báo Đáp), HTX Dịch vụ và Môi trường (xã Đào Thịnh), THT trồng cây lá khôi bản Dọc, bản Ván (xã Việt Hồng), THT trồng dâu, nuôi tằm tại Báo Đáp, Y Can, Việt Thành,

Chi hội HND nghề nghiệp nuôi vịt bầu, trồng cây dược liệu kết hợp du lịch truyền thống xã Việt Hồng, Tổ hội may mặc xã Nga Quán... Bà Ngô Thị Thúy Vân - Chủ tịch HND xã Báo Đáp cho biết: Được sự hỗ trợ của các ngành từ tỉnh, huyện, xã, HND xã đã chủ trì vận động thành lập HTX Nông nghiệp được liệt kê xã Báo Đáp với ngành nghề sản xuất kinh doanh trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm và sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu. Với 30 thành viên, vốn điều lệ 6 tỷ đồng, hoạt động bước đầu của HTX góp phần tạo liên kết theo chuỗi giá trị của các thành viên

từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, mục tiêu nâng cao thu nhập cho các thành viên và cùng địa phương xây dựng xã NTM nâng cao. Cùng với đó, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên đóng góp hơn 4.500 triệu đồng, gần 26.300 ngày công lao động, hiến hơn 17.600 m² đất tham gia xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao. Toàn Hội đã xây dựng mới được 48 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; đảm nhận 66 tuyến đường tự quản đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp; chủ trì xây dựng 19 tuyến đường thấp sáng đường quê; xây dựng 72 mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu... Ông Phạm Văn Tiến - Chủ tịch HND xã Đào Thịnh cho biết: Qua tuyên truyền, vận động, hội viên đã đóng góp 315 triệu đồng, 720 ngày công xây dựng, làm mới, sửa chữa 11km đường giao thông đi các trục chính, liên thôn; tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Đào Thịnh trở thành xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện trong năm 2021.

HND Trấn Yên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung đẩy mạnh xây dựng mô hình mới; tuyên truyền và vận động hội viên và nhân dân phát huy sức mạnh và vai trò chủ thể, góp sức để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu vì mục tiêu xây dựng Trấn Yên trở thành huyện NTM nâng cao.

TRẦN NGỌC

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VĂN YÊN:

Kết nối những tấm lòng nhân ái

Bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Văn Yên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, trở thành "sợi dây" kết nối những tấm lòng nhân ái.

Với vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo, hàng năm, để động viên, giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, những số phận không may mắn, vươn lên hòa nhập cộng đồng, Hội CTĐ huyện Văn Yên chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân; tích cực, chủ động vận động xây dựng Quỹ Hội, Quỹ Nhân đạo, vận động ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội CTĐ trên địa bàn đã xây dựng được nguồn Quỹ Nhân đạo trên 460 triệu đồng, đón

tiếp 134 đoàn từ thiện thực hiện các hoạt động nhân đạo với tổng trị giá trên 15,4 tỷ đồng. Từ các nguồn kinh phí này, các cấp Hội đã trao tặng nhiều phần quà, xây dựng 5km đường điện thấp sáng, xây 1 trường mầm non, 1 cầu dân sinh, làm 2 công trình nước sạch, trao 25 chiếc xe lăn cho người khuyết tật và cơ sở y tế, tặng 5 nhà tình nghĩa, 6 nhà chữ thập đỏ, hỗ trợ 96 địa chỉ nhân đạo, 75 hộ nạn nhân da cam, giúp đỡ 12 hộ thoát nghèo... Anh Triệu Minh Đức, tổ dân phố 4, thị trấn Mậu A là một trong những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Hội CTĐ huyện vận động các nguồn lực hỗ trợ làm nhà. Không giấu được niềm hạnh phúc khi ở trong căn nhà mới, anh Đức cho biết: Hai vợ chồng tôi đều có sức khỏe yếu nên chỉ làm được những việc nhẹ. Tiền làm ra không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày và nuôi con ăn học nên chưa bao giờ chúng tôi nghĩ mình có

thể có tiền mua đất, làm nhà. May mắn được Hội CTĐ huyện hỗ trợ xin cấp đất, hỗ trợ tiền làm nhà, chúng tôi rất biết ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình mình và những hoàn cảnh khó khăn khác trong cộng đồng.

Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất của người nghèo, yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, Hội CTĐ huyện còn chủ động phối hợp với ngành y tế huyện hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng, tham gia khám sức khỏe định kỳ; thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia đầy đủ các chương trình quốc gia về y tế. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CTĐ huyện đã huy động các nguồn lực tổ chức khám mắt miễn phí cho 6.000 người, chi phí đưa đón mổ mắt trị giá 400.000.000 đồng; khám sức khỏe, chữa bệnh miễn phí và cấp phát



Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Yên và đại diện Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup trao hỗ trợ cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo Trường Tiểu Học và THCS xã An Bình.

thuốc cho gần 3.400 người, trị giá trên 811 triệu đồng; trao tặng 350 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội tích cực tuyên truyền, vận động của các cấp Hội, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Tính riêng trong 5 năm (2017 - 2022), Hội đã vận động hiến được trên 1.310 đơn vị máu. Bà Phan Thị Minh Hằng - Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Văn Yên cho biết: Để các hoạt động từ thiện, nhân đạo đạt hiệu quả cao, Hội chỉ đạo các cơ sở Hội

CTĐ trong huyện chú trọng tuyên truyền sâu rộng tới hội viên và nhân dân thông qua các hoạt động của Hội và các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Nhờ đó, nhiều năm nay, Phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng và các hoạt động từ thiện nhân đạo của huyện đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thu hút được các nguồn lực xã hội hóa, đóng góp vào công tác an sinh xã hội của huyện.

LÊ THƯƠNG